

## **Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer**

Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh là một địa chỉ nghiên cứu văn hóa; địa chỉ trưng bày, giới thiệu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer với cộng đồng các dân tộc anh em cả nước và các nước trên thế giới, đồng thời cũng là một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách.

Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh là một khối nhà hai tầng, có diện tích sử dụng hơn 1.700 m<sup>2</sup>, được thiết kế xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa phong cách kiến trúc truyền thống dân tộc Khmer và hiện đại trong khuôn viên rộng 01 ha, có nhiều cây xanh rợp bóng mát quanh năm. Cảnh quan, môi trường xanh, sạch, thân thiện, an toàn; tọa lạc tại Phường 8, thành phố Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 5km về hướng tây nam, nằm trong quần thể khu văn hóa – du lịch, liên hoàn với di tích danh thắng Ao Bà Om, di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ăng, rất thuận tiện cho học sinh sinh viên, người nghiên cứu văn hóa dân tộc và khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu.

Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh có đội ngũ thuyết minh viên sẽ truyền tải đến khách tham quan hiểu hơn về nền văn hoá dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và truyền thống yêu nước của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 800 hiện vật, hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer Trà Vinh, từ truyền thống đến đương đại. Toàn bộ diện tích tầng lầu Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh được chia thành 5 phòng trưng bày theo các chủ đề riêng và đều quay cửa về hướng cầu thang lên xuống. Bên dưới cầu thang là một hồ nước hình bán nguyệt xinh xắn, có nhiều cá cảnh tung tăng bơi lội, tạo cảnh quan vui tươi nhẹ nhàng.

Trong khuôn viên, ở góc phía bắc là ngôi tháp an vị di cốt của một nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu của dân tộc Khmer Trà Vinh nói riêng, Khmer Nam bộ nói chung là Maha Sơn Thông (1910 – 1997). Và nơi trưng bày chiếc Ghe ngo mà thanh niên Khmer dùng để tham gia đua ghe ngo truyền thống vào dịp lễ hội Ok Om Bok.